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เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม โรงแรมไอบิส อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

------------------------------- 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
    ๒. ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
    ๓. นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์  ผู้แทนเลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ 
    ๔. พ.อ.สุวรรณ  เชิดฉาย  ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔       กรรมการ 
    ๕. ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา   ผู้แทนผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ 
    ๖. นายสุรพงษ์  พรมเทา้  ผู้แทนเลขาธิการส านักงานสุขภาพแห่งชาติ   กรรมการ 
    ๗. ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒ ิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.      กรรมการและเลขานุการ 
    ๘. ดร.เพ็ญ  สุขมาก   สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๙. นางสาวซูวารี  มอซู   สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๐. นางสาวสิริมนต์  ชวีะอิสระกุล สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  (ติดภารกิจ) 
    ๑. ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ  ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
    ๒. นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ       นายกเทศมนตรีเมืองยะลา    กรรมการ 
    ๓. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสริพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ กรรมการ 
    ๔. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายประดิษฐ์  นิจไตรรัตน์  ส านักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์  สสส. 
    ๒. นายชญานิน  เอกสุวรรณ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธาน ี
    ๓. นายสมชาย  ละอองพันธุ์  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 
    ๔. นายทวีวัตร  เครือสาย  สมาคมประชาสังคมชุมพร 
    ๕. นายเชภาดร  จันทร์หอม  โครงการวิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืน จ.ตรัง 
    ๖. นางฐิติชญาน์  บุญโสม  สถานีวิทยุ FM ๙๖ MHz อ.เมือง จ.กระบี่ 
    ๗. นายประวิช  ขุนนิคม  สถานีอนามัยบ้านแหลมสัก 
    ๘. ดร.เชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
    ๙. นางสาวสุวิมล  เกตุทอง  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
    ๑๐. นางสาวศศิธร  พวงผกา  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
                   ๑๑.นายนันทพงศ์... 



๒ 
 

    ๑๑. นายนันทพงศ์  นาคฤทธิ์  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ าเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
    ๑๒. นางขวัญตา  ผกามาศ  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล 
    ๑๓. นายชาญฤทธิ์  เพ่ิมทรัพย์  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
    ๑๔. นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
    ๑๕. นางกฤติมา  เกรียงขจรพันธ์ สถานีวิทยุ FM ๙๖ MHz อ.เมือง จ.กระบี่ 
    ๑๖. นางสรัญญา  บุญโสม  สถานีวิทยุ FM ๙๖ MHz อ.เมือง จ.กระบี่ 
    ๑๗. นายธรรมดิวิชย์  ศรีรุ้ง  สถานีวิทยุ FM ๙๖ MHz อ.เมือง จ.กระบี่ 
 

 เปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตร์  ประธานกรรมการก ากับทิศทาง
โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้   ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม  และได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตร์  ประธานกรรมการ  มอบหมายให้ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  
กรรมการและเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า ทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพได้น าเอกสารมาแจกให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 
  ๑. เอกสารวิชาการซึ่งเป็นผลงานที่นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้  ได้น าเสนอในงานสร้างสุข  และ
เอกสารสรุปงานสร้างสุขภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. แผ่นพับแนะน าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้   โดย
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายที่เป็นแกนน าส าคัญท่ีท างานด้านการส่งเสริมสุขภาวะ ภาคีเครือข่าย
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และภาคีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ท างานในพื้นท่ี  โดยเปิดรับสมัคร ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน และมีค่าสมัครเรียนส าหรับภาคีนอกเครือข่าย สสส. 
  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายแตกต่างจากหลักสูตรสร้างผู้น าสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) การ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจะให้ผู้ที่ท างานในพ้ืนที่ได้น าความรู้จากหลักสูตรไปใช้กับงานที่มีอยู่เดิมแล้วเป็นการ
เพ่ิมเติมสิ่งที่ผู้เข้าร่วมท าได้ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  ส่วนการพัฒนาศักยภาพของ ศวสต. จะพัฒนาตามสิ่งที่ผู้เข้าร่วมยัง
ขาดทักษะความรู้ในเรื่องนั้นๆ 
  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  กรรมการ  เสนอความคิดเห็นว่า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายจะท าให้ผู้ที่เข้ามาเรียนได้เครือข่าย ซึ่งเป็นข้อดีที่ทุกคนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้  และขอเสนอให้มี
การท าบัญชีการเงินรายได้ที่รับจากการสมัครแยกให้ชัดเจนระหว่างส่วนของ สสส. และของผู้สมัครเรียน เพ่ือความ
โปร่งในในการตรวจสอบ 
 
                 ดร.ณัฐพันธ์… 



๓ 
 

  ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา  กรรมการ  เสนอความคิดเห็นว่า ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญคือ ๑. กลไก
การคัดเลือกภาคีเช้าร่วมอบรม หากพ้ืนฐานผู้เข้าอบรมต่างกัน อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน จึงควรมีการ
คัดเลือกผู้เรียนให้เหมาะสม ๒. การประเมินคุณภาพหลักสูตร  เพ่ือให้มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์  เกิดความยั่งยืนของ
หลักสูตร ๓. ควรมีการบ้านให้ผู้เข้าอบรม เพ่ือที่จะได้น าเครื่องมือที่ได้รับไปใช้จริงกับงานที่ท า ๔. ความยั่งยืนของ
หลักสูตร  ต้องรักษาความสมดุลของรายได้และคุณภาพ เพ่ือให้หลักสูตรด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
  นายประดิษฐ์  นิจไตรรัตน์  ส านักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์  สสส.  เสนอความคิดเห็นว่า หาก
หลักสูตรนี้สามารถพัฒนาด าเนินการน าร่องได้ดี จะสามารถเป็นตัวอย่างให้ภาคอ่ืนๆ ได้ด าเนินการต่อไปได้ด้วย 
  นายสุรพงษ์ พรมเท้า  กรรมการ  เสนอความคิดเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีการพัฒนาเครือข่ายที่
ได้รับทุนไปด าเนินโครงการต่างๆ ให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น และทางส านักงานสุขภาพแห่งชาติจะด าเนินการ่วมมือ
กับหลักสูตรนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายของ สช. ด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
  นายประดิษฐ์  นิจไตรรัตน์  ส านักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์  สสส.  แจ้งที่ประชุมขอแก้ไขค า
ในระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ ข้อ ๔.๒ น าเสนอผลการด าเนินงาน ศวสต. ตามพ้ืนที่ โซนใตบน, 
โซนใตลาง, โซนใตกลาง,  โซน อันดามัน และ แผนงานสื่อ  ในส่วนที่เป็นความคิดเห็นของนายประดิษฐ์ โดยให้แก้ไข
ค าว่า “โดยกลยุทธ์ทีไ่ม่ได้ให้ใชวิชาการเปนตัวน า” เป็น “ใชใหวิชาการเปนตัวน า”  และให้เพ่ิมค าว่า “ร่างรายงาน
การประชุม” ในรายงานการประชุมที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ การปรับแก้ไขคุณภาพรายงาน งวดที่ ๒/๒๕๕๙  ของโครงการ ศวสต. 
  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการก ากับ
ทิศทางฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ นายประดิษฐ์  นิจไตรรัตน์  ได้เสนอให้ปรับแก้ไขคุณภาพรายงานงวดที่ ๒/๒๕๕๙  ของ
โครงการ ศวสต. ทางผู้ประสานงานโครงการได้ปรับแก้ไข และส่งให้ สสส. เรียบร้อยแล้ว  และได้เชิญผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อยมาชี้แจงท าความเข้าใจในการเขียนรายงาน  เพ่ือให้การส่งรายงานในงวดถัดไปมีความครอบคลุม 
ถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  มติที่ประชุม  รับทราบตามที่แจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ๔.๑  น าเสนอผลการด าเนินงานภาพรวมการด าเนินงานโครงการ ศวสต. 
  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ  น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  ความคาดหวังของโครงการ ศวสต. คือ สร้างความรู้ สานพลังปัญญาใช้กลไกวิชาการเป็นตัวเชื่อม
ใช้กลไกสื่อขับเคลื่อนสังคม, ยกระดับการท างานเชิงระบบ เชิงนโยบาย, เชื่อมร้อย บูรณาการระบบการสนับสนุน  
และสร้างการท างานร่วมกันกับกลไกของรัฐ โดยเฉพาะท้องถิ่น  ส่วนจุดมุ่งหมายส าคัญของศวสต. ในปีแรกต้องการ 

                 ให้มีการ… 



๔ 
 

ให้มีการสร้างและเพ่ิมทุนของสังคม คน พัฒนาศักยภาพคน  ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทาง
สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ เพ่ิมความสมานฉันท์และลดความขัดแย้งของสังคม ในประเด็นที่เป็นปัญหา
ของพ้ืนที่ภาคใต้  ส าหรับยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ ยกระดับชุดความรู้ จากปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ สู่การขยายผลเชิง
ระบบและเชิงนโยบาย, ใช้กระบวนการทางวิชาการเป็นเครื่องมือและกลไกในการประสานงาน และใช้การท างาน
แบบเครือข่าย โดยระดมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เครือข่ายประชาคมสุขภาพ องค์กรชุมชน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจตัดสินใจ และนักวิเคราะห์ระบบในพ้ืนที่ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายท างาน และ
จัดการประเด็นส าคัญในระบบสุขภาพภาคใต ้
  พ้ืนที่ด าเนินการ ของ ศวสต. แต่ละโซนจะมีปัญหาแตกต่างกัน จึงมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. โซนใต้บน ความม่ันคงทางมนุษย์ แรงงานนอกระบบ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  ท างานร่วมกันกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี, 
กระทรวงสาธารณสุข และนอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษาของภาคใต้ตอนบน โดยใช้เครื่องมือ 
CHIA  สมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพต าบล 
  ๒. โซนใต้กลาง ระบบอาหารทั้งเรื่องความม่ันคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย  
มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ มีแผน/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหารอยู่ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
  ๓. โซนอันดามัน ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๔. โซนใต้ล่าง มี ๒ แผนงาน คือ สุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง และระบบสร้างเสริม
สุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม ท างานร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์ เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข  กอ.รมน.
ภาค ๔ ส่วนหน้า  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ภาคใต้ตอนบน ๗ จังหวัด  มีการด าเนินงานในประเด็นที่สนับสนุนเรียบร้อยแล้ว มีแผน
ยุทธศาสตร์ระดับเขตในเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพของคนใต้ เชื่อมเครือข่ายสปสช. เขต ๑๑ กับ สปสช.เขต ๑๒, 
พ่ีเลี้ยง ๗ จังหวัด ๑๙๖ คน, จัดพัฒนาศักยภาพ ๑๑ เวที มีคนเข้าร่วม ๖๒๖ คน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุน ๒๕๐ แห่ง โดยใช้เครื่องมือ CHIA  สมัชชาสุขภาพ  ธรรมนูญสุขภาพต าบล  เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. 
สสส. สจรส.มอ  สธ. และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
  ๒. จังหวัดสงขลา  มีการขยายรูปแบบการด าเนินงานต าบลบูรณาการอาหาร 
จังหวัดสงขลา จากชะแล้ และควนรู ขยายไปยังท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลา  โดยการสนับสนุนของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา และท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ให้ท้องถิ่นท าเรื่องต าบลบูรณาการอาหารโดยใช้งบประมาณการ
ด าเนินการจากกองทุนสุขภาพ สปสช.  และได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับท้องถิ่นในการเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณจากกองทุน สปสช. เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มีท้องถิ่นเข้าร่วม ๑๖๔ แห่ง ผู้เข้าร่วม
จากท้องถิ่น ๓๑๓ คน พี่เลี้ยง  สปสช. ๑๑  คน และคณะท างานต าบลบูรณาการอาหาร ๙ คน 
  ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น ารูปแบบต าบลบูรณาการอาหารจังหวัดสงขลา ขยายไปยังจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยมีพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน ๕ พ้ืนที่ ได้แก่ ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง ต าบลเขาแก้ว อ าเภอลานสกา 
                 ต าบลจันดี… 



๕ 
 

ต าบลจันดี อ าเภอฉวาง ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด และต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกิดอุทกภัย
ใหญ่เมื่อช่วงต้นปี ท าให้มีการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ขณะอยู่ในขั้นตอนของการิวเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ซึ่งทาง ศวสต. จะลงพ้ืนที่ไปช่วยด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
  ๔. จังหวัดพัทลุง ด าเนินการเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์  ได้ท า mapping ข้อมูลโรงสีของจังหวัด 
และในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง เพ่ือผลักดันให้น า
แผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ที่จัดท าเสร็จแล้วไปสู่การปฏิบัติ 
  ๕. โซนใต้ตอนล่าง  ระบบสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม  การแพทย์วิถีมุสลิมมีการถอด
บทเรียนเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้ว ส่วนการแพทย์วิถีพุทธ ถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน เหลือขั้นตอนในการ
รับฟังความเห็นของผู้รับบริการวิถีพุทธ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจะมีการจัดเวทีใหญ่ร่วมกัน ในวันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือรับฟังข้อเสนอเพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบาย  และน าไปจัดท ามาตรฐานสู่หน่วยงานสาธารณสุข
ต่อไป   
  ๗. การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ท างานร่วมกับเครือข่าย กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วน
หน้า ทีมพ่ีเลี้ยงจิตอาสา และชุมชนเป้าหมายในพ้ืนที่ และได้มีอบรมการพัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการท าโครงการจาก สปสช. เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมี
การอบรมร่วมกันระหว่างทีมวิชาการจาก ศวสต. ทีมพ่ีเลี้ยง สปสช. ทีมพ่ีเลี้ยงจิตอาสา อีกครั้ง 
  ๘. โซนอันดามัน จังหวัดตรัง  ได้มีการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน ใน ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ 
บ้านล าขนุน  ต.นาชุมเห็ด บ้านเขาหลัก ต.น้ าผุด บ้านนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี และบ้านบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง    
ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการประเมินและเก็บข้อมูล  
  ๙. โซนอันดามัน จังหวัดกระบี่  มีการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน ใน ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ 
ชุมชนแหลมสัก ชุมชนบ้านถ้ าเสือ ชุมชนบ้านทุ่งหยี่เพ็ง และชุมชนบ้านหนองทะเล การท าตัวชี้วัดต่างๆ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนการประเมิน และเมื่อได้ผลประเมินจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผลที่ได้รับจากการ
ประเมินในช่วงเดือนเมษายน  ส าหรับกระบี่มีแผนด้านการท่องเที่ยวชัดเจนอยู่แล้ว ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะ
น ามาใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงแผนของกระบี่ 
  มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ 
 

  ๔.๒ สรุปสถานการณ์การเงินของโครงการ  
  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมว่า  โครงการ ศวสต. ได้รับงบประมาณจาก 
สสส. ทั้งหมด ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันได้รับการโอนเงินงวดที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท  ใช้จ่ายตามแผนงานโครงการไปแล้ว เป็นจ านวนเงิน ๑๑,๒๙๓,๐๙๓ บาท คงเหลืองบที่ยังค้าง
จ่าย จ านวน ๖๐๖,๙๐๗ บาท ซึ่งจะมีการจ่ายภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมีงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการ
โอนจาก  สสส. ในงวดที่ ๓ และ ๔ อีกจ านวน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  กรรมการ ให้ความคิดเห็นว่า  ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ศวสต.  
                 ควรติดตาม… 



๖ 
 

ควรติดตามว่าขณะนี้การด าเนินงานโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ถึงข้ันใดแล้ว สามารถจัดกิจกรรมตามเวลาที่ได้ 
ก าหนดไว้หรือไม่  และบรรลุเป้าหมายตามที่มีการตกลงกับทาง สสส. หรือไม่  หากยังไม่ได้ ตามที่ก าหนดไว้ เพราะ
เหตุใด จะมีการปรับแผนการด าเนินงานอย่างไร  และควรมีการสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงานตามกิจกรรม
ต่างๆ  
  ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมว่า ศวสต. ได้มีการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
  ๑. การจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต  ความรุนแรง  เดิมจะท างานร่วมกับ ศอ.บต. แต่ได้
ปรับเปลี่ยนเป็น กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า จึงอาจล่าช้าไปกว่าแผนที่ตั้งไว้ แต่จะสามารถด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
  ๒. การแพทย์พหุวัฒนธรรม  ปรับเปลี่ยนจากการแพทย์วิถีมลายู  ท าทั้งพุทธและมุสลิม เป็นวิถีพหุ
วัฒนธรรม 
  ๓. ระบบอาหาร จังหวัดสงขลาได้แผนยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด พัทลุงได้แผนยุทธศาสตร์ข้าว
อินทรย์ และนครศรีธรรมราชได้แผนระบบอาหารของท้องถิ่น 
  ๔. การท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตรังและกระบี่  สามารถน าการประเมินผลกระทบไปใช้ในการ
จัดการวางแผนท่องเที่ยวของอันดามัน 
  ๕. ความมั่นคงทางมนุษย์  สามารถรวบรวมเครือข่ายปัจจัยเสี่ยงใต้บนและใต้ล่าง มาท างาน
ร่วมกันได ้
  ๖. ระบบติดตามประเมินผล เป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย และสะดวกในการติดตาม  
  ๗. เครือข่ายสื่อสาธารณะ มีการด าเนินงานได้ตามท่ีตั้งไว้   
  ๘. การจัดหลักสูตรเครือข่ายวิชาการ  งานทุกงานของ ศวสต. จะมีนักวิชาการมาช่วยด าเนินงาน 
แต่ยังขาดการจัดเวทีให้นักวิชาการได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
  ๙. งานสร้างสุข  ปีที่ผ่านมาได้วางงบประมาณผ่านโครงการ ศวสต. แต่ส าหรับปีหน้ายังไม่ได้มีการ
วางงบประมาณไว้ แต่อยากให้มีความร่วมมือกับ สช. และ สปสช. มากยิ่งข้ึน 
  นายสุรพงษ์ พรมเท้า  กรรมการ  แจ้งที่ประชุมว่า  ทางสช. ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดงาน
สร้างสุข  เนื่องจากงานระดับภาค/พ้ืนที่ เป็นงานที่ส าคัญ 
  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า  หากประเมินตาม output แต่ละ
กิจกรรมสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  แต่หากเป็น outcome ส าหรับปีแรกอาจยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน 
ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  กรรมการและเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
  ๑. การจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต  ความรุนแรง  เนื่องจากได้ท างานร่วมกับทางทหาร 
และจัดกิจกรรมในค่าย ท าให้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ จึงใช้งบประมาณน้อย แต่ได้ผลงานตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 

           ๒. การแพทย์… 



๗ 
 

  ๒. การแพทย์พหุวัฒนธรรม  ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดท าข้อมูลของนักวิชาการ จึงยังใช้งบประมาณ
ไปไม่มาก แต่หลังจากนี้จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น งบประมาณท่ียังคงเหลืออยู่จะถูกใช้ตามที่ก าหนดไว้ 
  ๓. ระบบติดตามประเมินผล  ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนเงินค่าจัดท าให้กับผู้รับผิดชอบ 
  ๔. การจัดหลักสูตรเครือข่ายวิชาการ  เนื่องจากได้รับงบประมาณการจัดหลักสูตรจาก สสส. มา
เพ่ิมเติม จึงได้ใช้งบประมาณในส่วนนั้นแทน  และงบประมาณที่ ศวสต. ตั้งไว้ในส่วนนี้ จะขออนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ ปรับไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนแทน  
  ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา  กรรมการ  เสนอความคิดเห็นว่า  
  - เชิงกว้าง ศวสต. ท าได้ดีในเรื่องการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง
ของ ศวสต. 
  - เชิงลึก สามารถท าให้งานบางเรื่องเข้าไปสู่กลไกปกติได้ เช่น งานของจังหวัดสงขลา  เข้าสู่กลไก
การขับเคลื่อนได้ 
  - เป็นโครงการนวัตกรรม คือ สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นให้สอดคล้อง เหมาะสมได้ ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลง หากมีเหตุผลรองรับที่ดี ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก็สามารถท าได้  โดยให้ค านึงถึงเรื่องงบประมาณ
ที่มีอยู่ด้วย โดยเฉพาะในงวดสุดท้าย ต้องดูว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และการด าเนินการให้มี
ความต่อเนื่องต่อไปจะมีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไร แม้จะได้รับงบประมาณหรือไม่ได้รับจาก สสส. ก็ตาม 
  - การประเมินผล เพ่ือดู output outcome และ impact จะต้องมีระบบติดตามที่ดี  ซึ่งทาง  
ศวสต. มีระบบที่ดีแล้ว แต่ขอให้ติดตามให้เห็นว่า output ที่ได้มา มีการเติบโต และส่ง impact ต่อสังคมอย่างไร
บ้าง และจะเป็นบทเรียนให้กับภาคอ่ืนต่อไป เนื่องจากส าหรับ สสส. ภาคใต้ ถือเป็น Model ในการท างานที่ด ี
  - ในการด าเนินงานต่อไป อยากให้เป็น Health มากขึ้น  จากเดิมท่ีปัจจุบันจะเน้นทางประชาสังคม  
  - อยากให้วางโครงการนี้เป็น platform ทางวิชาการของภาคใต้ เนื่องจากไม่ค่อยพบลักษณะแบบ
นี้ในที่อ่ืน และถือเป็นจุดแข็งของโครงการ 
  นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตร์  ประธานกรรมการ  กล่าวชื่นชมระบบการติดตามการใช้เงิน
โครงการ  ท าให้การใช้เงินมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามได้ว่าโครงการด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ใช้จ่ายเงินไป
เท่าไหร่ มีความโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ 
  นายชญานิน  เอกสุวรรณ  สปสช. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี  เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การ
ท างานให้เกิดความยั่งยืนต้องมีการหนุนเสริมให้พ้ืนที่มีความเข้มแข็ง และสามารถด าเนินการได้เอง  ซึ่งทาง ศวสต. 
ได้มีการหนุนเสริมดังกล่าว ท าให้พื้นที่มีความเข้มแข็งและสามารถใช้กลไกที่มีอยู่ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
  มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ 
  

               ระเบียบวาระ… 
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  ๕.๑ การปรับแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณ โครงการ ศวสต.  
  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมว่า  ทางศวสต. ได้ท าหนังสือขอปรับขยาย
เวลาด าเนินงานจากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้พ้ืนที่ได้มีเวลาท างานได้อย่าง
มี 
ประสิทธิภาพ  
  การปรับแผนด าเนินงาน  ขอปรับ ๑ กิจกรรม คือ การจัดหลักสูตรเครือข่ายวิชาการ ที่ตั้ง
งบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีการใช้งบประมาณไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากหมวดเงินนี้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตรงจาก สสส. ในการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในหมวดนี้อีก  จึงขอ
เปลี่ยนหมวดการใช้เงินไปใช้เพื่อการสนับสนุนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนแทน  
  ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา  กรรมการ  เสนอความคิดเห็นว่า  การด าเนินงานเขตสุขภาพ จะมีเพียง ๒ 
เขต ที่ทาง สสส. ให้ภาคีเข้าไปเป็นตัวแทน ที่เหลือจะเป็นตัวแทนตรงจาก สสส.  
  การที่จะขอเปลี่ยนหมวดการใช้เงินไปใช้เพื่อการสนับสนุนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
สามารถด าเนินการได้ แต่ขอให้มีการใช้ในเรื่องอ่ืนที่เป็นประโยชน์ เพ่ิมเติมจากการประชุมเพียงอย่างเดียว 
  นายประดิษฐ์  นิจไตรรัตน์  ส านักพัฒนาภาคีและวิเทศสัมพันธ์  สสส.  แจ้งที่ประชุมว่า  การ
ท างานของ ศวสต. มีเป้าหมายที่ชัดเจน และที่ผ่านมาสามารถด าเนินงานได้ดีและมีการปรับตามสถานการณ์เพ่ือให้
การท างานด าเนินต่อไปได้ ซึ่งเป็นข้อดีของ ศวสต. ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ใช้วิชาการในการเข้าไปจัดการ 
แก้ปัญหากับงานที่ขับเคลื่อน  ดังนั้น การใช้งบประมาณของ ศวสต. ยังคงต้องใช้ไปในทิศทางเดิม คือ  การจัดการ
ความรู้กับปัญหาในพ้ืนที่ ถ้าเขตสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มีทิศทางน าไปสู่เป้าหมายของ ศวสต. ก็สามารถด าเนินการได้  
และการที่จะใช้เงินต้องดูว่าเป็นไปตามเป้าหมายของ ศวสต. หรือไม่  ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะท าให้การด าเนินงานเขต
สุขภาพมีความชัดเจนมากขึ้น 
  นอกจากนี้นายประดิษฐ์ ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท า Mapping ข้อมูลโรงสีของ
จังหวัดพัทลุง ว่ามีจุดประสงค์ในการท าเพ่ืออะไร มีความสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์อย่างไร 
  ดร.เชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์  แจ้งที่ประชุมว่า  การท า Mapping โรงสี  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์  เนื่องจากโรงสีเป็นการแปรรูปข้าวขั้นต้น  เมื่อมีการท า Mapping ข้อมูล พบว่า โรงสีที่มี
มาตรฐานและได้รับการรับรองยังมีจ านวนน้อย  ท าให้ปริมาณข้าวอินทรีย์ที่ผลิตออกมาได้มีมากกว่าโรงสีที่สามารถ
ท าการแปรรูปข้าวเพื่อส่งไปขาย  ดังนั้น  ข้อมูลนี้จะได้น าไปสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ต่อไป 
  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย  กรรมการ ให้ความคิดเห็นว่าระยะเวลาการท างานของ ศวสต. อีก 
๖ เดือนที่เหลือ อยากให้เร่งสรุปงานให้เสร็จภายใน ๓ เดือน และอีก ๓ เดือน มาร่วมกันคิดหาแนวทางพัฒนาการ
ท างานของแต่ละแผนงานให้ดีมากยิ่งข้ึน 
  ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา  กรรมการ  เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับ ผศ.ดร.ลักขณา เสนอ  
เพ่ือที่จะได้ท าให้งานที่ทางศวสต. จะส่งมอบมีคุณภาพมากที่สุด  และอยากให้ ศวสต. ค านึงถึง 
 

               platform… 



๙ 
 

 
  - platform วิชาการ ที่เป็นสิ่งส าคัญมาก จะท าอย่างไรให้เครือข่ายทีมีอยู่มารวมเป็น platform 
วิชาการ 
  - Mapping ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือมุ่งเป้าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อมีข้อมูลมาก จะสามารถ
ขยายงานไปได้มากกว่าเดิมท่ีถูกใช้อยู่ในวงจ ากัด 
  - การถอดบทเรียนการท างาน  เพื่อบอกว่าสามารถท าให้เกิดผลงานต่างๆ ออกมาได้อย่างไร  
  - การที่เครือข่ายได้เข้าเรียนในหลักสูตร จะเป็นฐานข้อมูลได้ว่าเคยได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
เรื่องใดไปบ้าง 
  - การขยายงานออกไปให้กว้างมากขึ้น  ซึ่งทางศวสต. มีจุดเด่นที่สามารถท างานร่วมกับหลายภาค
ส่วน  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ประชาสังคม  อยากให้คิดว่าจะท าอย่างไรให้งานสามารถด าเนินต่อไปได้ โดยไม่จบไป
พร้อมกับการสิ้นสุดของโครงการ 
  นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตร์  ประธานกรรมการ เสนอว่าให้ทาง ศวสต. กลับไปทบทวนว่าจะ
สามารถท าตามที่กรรมการเสนอได้หรือไม่     
  มติที่ประชุม  รับทราบและอนุมัติตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  ๖.๑ แจ้งก าหนดการลงพ้ืนที่ติดตามด าเนินงานโครงการ ศวสต.  โซนอันดามัน ณ กลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชนทุ่งหยีเพ็ง บ้านศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 
  ดร.เพ็ญ  สุขมาก  ผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับก าหนดการออกเดินทาง และ
น าเสนอวีดิทัศน์ข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการลงพ้ืนที่   
  มติที่ประชุม  รับทราบตามที่แจ้ง 
 

  ๖.๒ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการก ากับทิศทางฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
  ประธาน  เสนอว่า  การประชุมครั้งต่อไปควรเป็นการรายงานผลการด าเนินงานงวดสุดท้าย  จึงขอ
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการก ากับทิศทางฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  และหลังจากนั้นให้มี
การนัดประชุมเพ่ือปิดโครงการอีกครั้งหนึ่ง 
  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
        ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางสาวสิริมนต์  ชีวะอิสระกุล) 
 
 

        ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
           (นางสาวเพ็ญ  สุขมาก) 


